

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒.๑/ ๒๖๗



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๖๙๗ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ของกระทรวงมหาดไทย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการให้เสนอร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อให้การครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

๒. ควรมีการกำหนดรายละเอียด วิธีการ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างชัดเจน ไว้ในกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ได้รับอนุญาต มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งเพื่อป้องกันความเสียหาย อันเกิดจากการอาศัยช่องว่างของกฎหมายในการกระทำความผิด ทั้งนี้ ควรกำหนดมาตรการรองรับสำหรับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ด้วย

๓. เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภายใต้ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนั้น ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้การติดตามและตรวจสอบข้อมูลระหว่างหน่วยงาน มีความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบทั่วประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กลุ่มงานประสานนโยบายด้านความมั่นคง

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๑๒๐๑ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๓๗๕๖

E-mail : archan@nesdc.go.th